



BẢN TIN

# Nội Chính

HÀ TĨNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH



**SỐ 22**  
**NĂM 2020**



BẢN TIN

**Nội Chính**

HÀ TỈNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TỈNH

Số 6 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.369.1979

Fax: 0239.389.2695

Email: Bantinhoichinhht@gmail.com

**Chịu trách nhiệm xuất bản**

**Trưởng Ban Biên tập**

**TRẦN BÁU HÀ**

UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

**Ban Biên tập:**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

**TRẦN QUANG NHẬT**

**TRẦN VĂN THÁI**

**TRẦN ĐÌNH TRỌNG**

**VÕ THỊ THẢO**

**TRẦN TRUNG HÀ**

**PHAN THỊ HẰNG**

**TRẦN THANH HUYỀN**

**Thư ký BBT và trình bày**

**VÕ THỊ THẢO**

*Ảnh bìa 1: Một góc thành phố Hà Tĩnh*  
Ảnh: Huy Tùng

In 2.000 cuốn, khổ 19x26,5cm tại Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh. Giấy phép xuất bản số 48/GPBT-STTTT, do Sở TTTT cấp ngày 05/8/2019. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2020.

# Mục lục

## ĐẶNG DUY BÁU

Viết tiếp trang sử hào hùng 1

## LÊ KHẮC THUYẾT

Công an Hà Tĩnh: 75 năm xây dựng và trưởng thành 4

## NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Những bắt cập từ Điều 117- Luật Thi hành án dân sự 8

## VÕ TIẾN NGHỊ

Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh: Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020 10

## ĐINH NHỎ HẬU

Ngành Thuế Hà Tĩnh: Hiệu quả công tác thu ngân sách giai đoạn 2015 - 2019 13

## LÊ XUÂN LIỆU

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tham mưu triển khai nhân lực, phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền biển, đảo 16

## TRẦN TRUNG DŨNG

Đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục truyền thống cho học sinh Hà Tĩnh 19

## NGUYỄN THẾ HOÀN

Lộc Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 23

## TRẦN THỊ TRÀ GIANG

Thành phố Hà Tĩnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp 26

## NGUYỄN ĐĂNG MONG

Hà Tĩnh tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019 -2020 28

## NGUYỄN NGỌC PHÚ

Có một mùa thu cách mạng (tùy bút) 30

## VÕ THẢO

**Trang tin hoạt động** 33

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức thành công đại hội... 33

Kết quả công tác Nội chính tháng 7 33

Tri ân ngày 27/7 34

## VÕ THỊ VIỆT ANH

Lời vọng từ tháng 7 (thơ) 31

## NGUYỄN KIM TRỌNG

Ngã Ba bắt tử (thơ) 34





# VIẾT TIẾP TRANG SỬ HÀO HÙNG

**ĐẶNG DUY BÁU**   
*Nguyên Bí thư Tỉnh ủy*

**B**ây mười lăm năm đã qua kể từ ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/1945; từ đó đến nay trong khoảng lịch sử oanh liệt đó, dân tộc ta, quê hương ta, tiếp bước ông cha đã viết nên những trang sử hào hùng, lập nên những kỳ tích có thể nói có một không hai.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đánh dấu mốc son chói lọi trong hành trang lịch sử của dân tộc. Vào thời điểm đất nước ta chịu cảnh “một cổ hai tròng” dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật, lại thêm nạn đói khủng khiếp làm chết hai triệu người, thế mà với dự báo khoa học Đảng ta đã ra Chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Nhân dân cả nước chớp lấy thời cơ đứng dậy làm cuộc cách mạng, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong cuộc cách mạng vĩ đại này, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đi đầu. Cách mạng diễn ra ở Hà Tĩnh sớm hơn cả nước, ngày



16/8/1945 ở huyện Can Lộc, ngày 18/8/1945 ở thị xã Hà Tĩnh và rất khẩn trương ngày 21/8/1945 Hương Khê là huyện cuối cùng giành chính quyền. Như vậy chỉ trong 5 ngày (từ 16 đến 21/8/1945) cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thắng lợi trọn vẹn, Hà Tĩnh là một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân sớm nhất. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám và việc ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước ta, quê hương ta thật sự đã bước

sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, chính quyền đã về tay nhân dân. Nhưng lịch sử lại không suôn sẻ. Kẻ thù mà nhân dân ta vừa lật đổ đã núp bóng quân đội Đồng minh, đưa quân trở lại Việt Nam, mưu đồ đặt ách thống trị thực dân một lần nữa. Trước những khó khăn thử thách, đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của cách mạng, trong



đó tập trung diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ngày 19/12/1946, Mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến được ban hành và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, nhân dân Hà Tĩnh cùng với Nhân dân cả nước đã tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và tiếp tục giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến thần kỳ này. Ngay sau Quốc khánh 02/9, quân dân tỉnh ta đã lập được chiến công vẻ vang, ngày 6/9/1945 lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phối hợp với quân dân Lào tiến quân đánh thắng quân Pháp ở đồn Nạpê, biên giới Việt - Lào, ngăn chặn âm mưu xâm lược của thực dân Pháp đổ bộ vào Hà Tĩnh từ Đường 8 sang. Từ chiến công đầu tiên đó, trong suốt quá trình 9 năm chống thực dân Pháp, ngoài việc cung cấp sức người, sức của, chi viện cho các chiến trường, thì Hà Tĩnh đã chiến đấu rất oanh liệt, bảo vệ quê hương. Từ việc chặn đánh địch từ Bình - Trị - Thiên ra, ở Lào sang, đến đánh địch đổ bộ từ biển lên, đánh máy bay, đánh bắt biệt kích, Hà Tĩnh tự hào là tỉnh duy nhất trong cả nước không để cho thực dân Pháp đứng chân được trên quê hương một ngày. Hơn thế, Hà Tĩnh đã xây dựng

vùng tự do vững mạnh. Thực hiện lời Bác Hồ, chúng ta đã không để cho dân đói, đã xây dựng được nhiều cơ sở công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp. Hàng hóa Hà Tĩnh cung cấp cho cả nước, như: Lua Châu Phong, bút Thái Yên, lưỡi cày Trung Lương, nón Thạch Việt, nước mắm Cương Gián... ở vùng ATK (an toàn khu), Hà Tĩnh in được bạc giấy, sản xuất được vũ khí, đạn dược. Vào thời kỳ này, Hà Tĩnh là một miền quê sôi động thực sự. Sau cách mạng Tháng Tám, dù khó khăn, Hà Tĩnh vẫn chủ trương cho thành lập trường THPT Phan Đình Phùng và ra đời hệ thống phổ thông với 3 cấp học hoàn chỉnh, đồng thời phát động phong trào xóa nạn mù chữ. Hà Tĩnh là tỉnh cung cấp cho đất nước nhiều cán bộ có học vấn và cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước xóa xong nạn mù chữ. Huyện Cẩm Xuyên được Bác Hồ gửi thư khen, ngành giáo dục được thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Chỉ nêu một số sự việc như vậy cũng đủ thấy trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quê hương Hà Tĩnh chúng ta đã có bước phát triển toàn diện và góp phần quan trọng cho cuộc kháng chiến cứu quốc của đất nước.

Thực dân Pháp thua đau thảm hại chưa kịp rút ra bài học cho mình, thì đế quốc

Mỹ thế chân lao vào vết xe đổ của kẻ bại trận. Với tiềm lực kinh tế và quân sự hùng mạnh, chúng đổ vào đây không biết bao nhiêu tiền của, dùng hết chiến lược này đến chiến lược khác, cả việc ném bom đánh phá miền Bắc, đánh vào Thủ đô Hà Nội, đưa trên 50 vạn quân chi viện... nhưng rốt cuộc chỉ chuốc lấy thất bại này đến thất bại khác và không tránh khỏi thất bại hoàn toàn. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh với vị trí chiến lược là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc và hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam, đã đứng vững và chiến đấu ngoan cường, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nước. Những chiến thắng vang dội, với trận đầu 26/3/1965 ở thị xã Hà Tĩnh, đến bắn rơi máy bay “cánh cụp cánh xòe” của lâm trường Cẩm Kỳ, bắn rơi máy bay trực thăng đến bắt giặc lái của quân dân Hương Khê, bắn cháy khu trục hạm của quân dân Xuân Liên và đỉnh cao là chiến thắng Đồng Lộc... Hà Tĩnh được ghi nhận là tỉnh hàng đầu lập chiến công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cũng chính trong thời điểm này của lịch sử, bản lĩnh và chất anh hùng của người dân Hà Tĩnh càng được bộc lộ rõ, không chỉ trong chiến đấu mà cả trong xây dựng và bảo vệ quê





huong, đã vươn tới những đỉnh cao. Đã có hàng chục hợp tác xã như Đại Thanh, Mật Thiết, Trung Hòa, Phan Đình Phùng... đạt trên 5 tấn thóc/ha/vụ; Hợp tác xã Hùng Cường đạt 10 tấn cá/lao động/năm. Đó là những nhà máy cơ khí lớn như Ấp Bắc, Thông Dụng đã sản xuất được nhiều loại nông cụ và phụ tùng xe, máy. Đó là ngọn cờ giáo dục Cẩm Bình điển hình của cả nước về xã hội hóa giáo dục. Điều lớn hơn là Hà Tĩnh đã làm tất cả để đảm bảo mạch máu giao thông không ngưng chảy, không ách tắc, đảm bảo sự chi viện thông suốt của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam đánh thắng kẻ thù.

Chiến tranh kết thúc, với niềm tự hào là tỉnh Anh hùng và cùng với 9 huyện, thị đều là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Hà Tĩnh lại bước vào trận tuyến mới: chiến đấu với nghèo nàn, lạc hậu. Đường lối đổi mới của Đảng được Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vận dụng vào quê mình, từng bước có sự thay da, đổi thịt và dành được những kết quả toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực, địa bàn. Có thể nói bao đời nay, với bao nhiêu công sức của các thế hệ, đến nay ta đã từng bước thực hiện được điều mà Bác Hồ mong muốn, ai cũng có cơm ăn, ai cũng

có áo mặc, con em được học hành; “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”. Dầu chưa khang trang, nhưng người dân Hà Tĩnh đã được sống trong những ngôi nhà tươm tất và tình ta là tình đầu tiên phát động xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo. Ai cũng biết là với vị thế địa lý và môi trường không mấy thuận lợi cho nhà đầu tư trong cơ chế hiện nay, việc đưa tỉnh nhà giàu lên không thể ngày một ngày hai. Tuy vậy, những cơ sở công nghiệp mà nhiều năm nay ta đã xây dựng được như hệ thống nhà máy, xí nghiệp chế biến nông - lâm - hải sản, vật liệu xây dựng, bia - nước giải khát... đã góp phần đáng kể cho thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc ra đời một số khu kinh tế, Vũng Áng, Cửa khẩu Cầu Treo - Đường 8, Nghi Xuân - Hồng Lĩnh, kết nối với thành phố Hà Tĩnh thành một hệ thống đô thị thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ gắn với nông thôn mới với một hệ thống giao thông trục chính, trục ngang. Tạo nên một bước chuyển dịch mạnh mẽ của kinh tế Hà Tĩnh theo hướng thương mại - du lịch, dịch vụ, hướng vào chuỗi đô thị và các trung tâm du lịch của cả nước. Con đường vươn lên làm giàu phải từng bước phát triển toàn diện, cả công

nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; cả kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh... là điều đã rõ; nhưng trọng điểm sắp tới đó là cần tập trung cho phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ gắn với nông thôn mới. Chỉ có như vậy mới đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.

Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên mới, vượt qua chặng đường lịch sử với những khó khăn, thách thức đã viết nên những chiến công vĩ đại để lại những bài học lớn cho hôm nay. Quê hương ta cùng với cả nước làm nên những kỳ tích, song trước những khó khăn phức tạp mới, trong đó cuộc chiến đấu chống đói nghèo, chống các tiêu cực, tệ nạn và chống phá của kẻ thù không đơn giản chút nào. Giữ vững những giá trị, thành quả của cha ông, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, của quê hương, xứng đáng với truyền thống văn hiến, để “sánh vai cùng cường quốc năm châu” còn là phía trước. Cuộc chiến đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” đang đặt ra cho thế hệ chúng ta nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề trong sự nghiệp viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương, dân tộc □



# CÔNG AN HÀ TĨNH: 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Đại tá LÊ KHẮC THUYẾT

*Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh*

*Cách đây 75 năm, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công cũng là ngày lực lượng CAND chính thức ra đời (19/8/1945 - 19/8/2020). Sau ngày thành lập, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng thời kỳ với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng giai đoạn lịch sử nào, lực lượng CAND nói chung, Công an Hà Tĩnh nói riêng cũng phát huy cao tinh thần cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc cho Nhân dân...*

Cùng đồng hành với lực lượng Công an cả nước, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã trưởng thành về mọi mặt, cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt động của bọn phản cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.



*Đại tá Lê Khắc Thuyết Giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng chữa cháy rừng*

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy lực lượng còn non trẻ nhưng Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ dũng cảm chiến đấu, đập tan nhiều tổ chức phản

động có âm mưu, hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác bảo mật, phòng gian, cùng với bộ đội, dân công hỏa tuyến chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ,

góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

Những năm chống chiến tranh của đế quốc Mỹ, Hà Tĩnh là “tiền tuyến của





hậu phương miền Bắc, hậu phương của tiền tuyến miền Nam”. Ở vào vị trí xung yếu, yếu hầu nên địch tập trung đánh phá ác liệt. Với tinh thần, tất cả cho tiền tuyến, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Công an Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp; đặc biệt, những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để có nhiều chủ trương đúng đắn, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài việc đi đầu cả nước trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, Hà Tĩnh cũng đã tập trung cao độ xây dựng các khu kinh tế, trong đó có Khu kinh tế Vũng Áng, với nhiều công trình, dự án trọng điểm của cả nước và khu vực. Quá trình thực hiện cũng đã nảy sinh một số vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả nhiều

chủ trương, giải pháp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực đổi mới toàn diện, với phương châm “an ninh chủ động”, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, nắm, phân tích, dự báo tình hình, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh làm giảm các loại tội phạm. Tham mưu và phối hợp các cấp, các ngành, các địa phương giải quyết tốt nhiều vụ, việc phức tạp về ANTT. Phát động sâu rộng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, mở rộng quan hệ quốc tế, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH của quê hương, đất nước.

Chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2020, Công an Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương để thực hiện mục tiêu kép vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

của địa phương. Tham mưu và tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến việc triển khai các dự án một cách linh hoạt, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không để xảy ra “điểm nóng”, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động phá rối ANTT. Công tác phòng chống tội phạm được tăng cường, chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng ma túy nguy hiểm, đấu tranh triệt phá nhiều tụ điểm, ổ nhóm tội phạm, không để hoạt động lộng hành; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 87,3%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được quan tâm, nhất là công tác quản lý người nước ngoài, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được đẩy mạnh, tập trung thực hiện tốt tiêu chí đảm bảo ANTT phục vụ xây dựng Nông thôn mới. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy, công tác hậu cần - kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu của lực lượng.

Thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg về “Ngày hội



toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong 15 năm qua (2005 - 2020) Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mới, xã hội hóa ngày càng cao theo hướng tổ chức các mô hình “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ” của Nhân dân. Hiện nay, phong trào này trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, các địa phương đã gắn kết nội dung Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng Nông thôn mới”, xây dựng

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không tội phạm và tệ nạn xã hội.

Chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Hà Tĩnh đã nối tiếp hun đúc nên những truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong cuộc sống thanh bình trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có 82 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh anh dũng hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương và mang thương tật suốt đời. Đó chính những tấm gương

cao đẹp, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đề cao thể hệ tiếp nối học tập và noi theo. Ghi nhận những thành tích, chiến công 75 năm qua Công an Hà Tĩnh đã có 12 tập thể, 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý khác.

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh vừa tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vừa triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết,



*Xây dựng lực lượng công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh*





chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Nâng cao chất lượng công tác thu thập, nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình, kịp thời đề xuất xây dựng các phương án, biện pháp bảo đảm ANTT ở địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động móc nối, liên kết của số đối tượng trọng điểm, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tích cực, chủ động đấu tranh, xử lý tội phạm và

vi phạm pháp luật về môi trường. Tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; tội phạm hình sự. Thực hiện tốt phương châm “thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai và vi phạm pháp luật”.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và Nhân dân. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát huy kết quả 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp phát động phong trào, nhân rộng các hình thức cam kết, giao ước thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình về ANTT. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an, nhất là ở địa bàn phức tạp về an ninh xã hội, đang triển khai dự án góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tiếp tục chỉ đạo thực

hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, Phong trào thi đua “Vi An ninh Tổ quốc”, tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, chấp hành điều lệnh CAND gắn với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Cùng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định cán bộ, tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã với phương châm “tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tăng cường công tác hậu cần kỹ thuật, đảm bảo tốt hơn yêu cầu công tác và chiến đấu.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà □

# NHỮNG BẤT CẬP TỪ ĐIỀU 117- LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

**C**ưỡng chế chuyên giao quyền sử dụng đất là một trong những biện pháp cưỡng chế khó khăn, phức tạp nhất trong thi hành án dân sự (THADS) hiện nay. Khó khăn ở đây, ngoài việc thường gặp phải sự chống đối quyết liệt của người phải thi hành án và những người liên quan, còn có một số khó khăn xuất phát từ những bất cập trong các quy định của pháp luật về biện pháp này. Ở đây, chúng tôi xin đề cập đến những bất cập từ Khoản 2 Điều 117, Luật THADS quy định về xử lý tài sản gắn liền với đất khi cưỡng chế chuyên giao quyền sử dụng đất.

Khoản 2 Điều 117, Điều 6, Luật THADS quy định: "... Việc xử lý tài sản gắn liền với đất được chuyên giao thực hiện theo quy định sau đây:

Trường hợp tài sản gắn liền với đất có trước khi có bản án, quyết định sơ thẩm nhưng bản án, quyết định được thi hành không tuyên rõ việc xử lý đối với tài sản đó thì cơ quan THADS yêu cầu Tòa án đã ra bản án,



quyết định giải thích rõ việc xử lý đối với tài sản hoặc đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét lại nội dung bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm". Quy định này có những bất cập, mâu thuẫn sau đây:

*Thứ nhất*, rõ ràng đây là trường hợp bản án, quyết định của Tòa án không tuyên việc xử lý tài sản chứ không phải "tuyên chưa rõ" như theo quy định về giải thích bản án tại Khoản 2 Điều 179 của Luật THADS. Do đó trường hợp này Luật quy định cơ quan THADS yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích

rõ là không phù hợp và không thể thực hiện được. Giả sử cơ quan THADS yêu cầu giải thích mà Tòa án có văn bản giải thích đề nghị cơ quan THADS cưỡng chế tháo dỡ tài sản trên đất thì cũng không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc cưỡng chế. Bởi vì theo quy định tại Điều 268, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì: "Sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung bản án trừ trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai". Ở đây, việc Tòa án không tuyên giải quyết tài sản gắn liền với đất





được chuyển giao là thuộc về nội dung bản án chứ không phải lỗi chính tả hoặc nhầm lẫn về số liệu. Mặt khác thì việc giải thích bản án, quyết định trong trường hợp này là cũng trái với Khoản 3 Điều 486, Bộ luật TTDS, theo đó: “Việc giải thích bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào biên bản phiên tòa và biên bản nghị án”. Do khi xét xử, các bên đương sự không yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản có trên đất chuyển giao nên việc này không thể có trong biên bản phiên tòa và biên bản nghị án được. Do không có căn cứ pháp lý vững chắc nên trên thực tế việc thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp này là hết sức khó khăn. Ví dụ: Bản án số 20/DSST ngày 12/11/2018 của TAND huyện T.H. tuyên chia thừa kế thửa đất rộng 1.250 m<sup>2</sup> mà ông C. đang sử dụng thành 4 phần cho bốn đồng thừa kế là ông C, bà H, ông T và ông V. Do người phải thi hành án không tự nguyện nên cần phải cưỡng chế. Quá trình xác minh, cơ quan THADS phát hiện trên phần đất chia cho bà H, ông T và ông V còn có 2 ngôi nhà của ông C xây dựng trước khi xét xử. Do bản án không tuyên xử lý 2 ngôi nhà này nên cơ quan THADS có văn bản yêu cầu Tòa án giải thích. TAND huyện T.H. có công văn đề nghị Chi cục THADS cưỡng chế tháo dỡ 2

ngôi nhà đó. Tuy nhiên chính quyền địa phương và Công an huyện không đồng ý tham gia cưỡng chế vì cho rằng trong bản án không tuyên việc tháo dỡ 2 ngôi nhà này, còn công văn giải thích của Tòa án thì không đủ cơ sở pháp lý để cưỡng chế. Vì thế việc cưỡng chế không thực hiện được.

*Thứ hai*, việc Điểm b Khoản 2 Điều 117, Luật THADS quy định: “...hoặc đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét lại nội dung bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm” không phù hợp và mâu thuẫn. Bởi vì nếu căn cứ theo Điều 5, Bộ luật TTDS thì Tòa án đã quyết định đúng vì họ đã tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự. Điều 5, Bộ luật TTDS quy định: “Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó”. Do khi xét xử, các đương sự không yêu cầu giải quyết tài sản trên đất tranh chấp nên Tòa án không có cơ sở xem xét, giải quyết. Còn nếu coi việc Tòa án không giải quyết các tài sản trên đất chuyển giao có trước khi xét xử là: “tình tiết mới... các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó” để

yêu cầu kháng nghị tái thẩm theo Điều 351, Bộ luật TTDS thì cũng không phù hợp. Bởi vì không thể coi đây là những “tình tiết mới”. Mặt khác khi xét xử, các đương sự đều đã biết được các tài sản này.

Để khắc phục những bất cập, mâu thuẫn trong quy định của pháp luật nói trên, góp phần giải quyết án tồn đọng trong THADS hiện nay, chúng tôi kiến nghị nên sửa đổi Khoản 2 Điều 117, Luật THADS theo hướng: Trường hợp trên đất chuyển giao có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó có trước khi bản án, quyết định sơ thẩm nhưng bản án, quyết định được thi hành không tuyên rõ việc xử lý thì Chấp hành viên thông báo yêu cầu người được thi hành án khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết đối với các tài sản này. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo mà người được thi hành án không khởi kiện thì cơ quan THADS chỉ giao đất mà không giải quyết đối với tài sản trên đất.

Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi về Điều 117, Luật THADS năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của các độc giả □

# BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HÀ TỈNH: NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

**Thượng tá VÕ TIẾN NGHỊ**

*Chỉ huy trưởng - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh*

*Trong thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên Phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh, sự đồng thuận ủng hộ của các cấp, ngành và nhân dân, BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới, bờ biển.*

**B**ộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài trên 164 km và tuyến biển dài 137 km. Quản lý địa bàn biên phòng gồm 41 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện và 1 thị xã. Thời gian qua, trên địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh Hà Tĩnh, tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; trình

độ dân trí không đồng đều, còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối đoàn kết trong Nhân dân; trên biên giới hoạt động của các loại tội phạm buôn



*Đội tuần tra Biên phòng Phú Gia, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh phối hợp với dân quân tự vệ xã Phú Gia tuần tra biên giới. Ảnh: Thanh Giang*



bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, trên biển là hoạt động xâm phạm chủ quyền, tranh chấp ngư trường, sử dụng chất nổ, kích điện đánh bắt hải sản.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới, bờ biển tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BDBP nhiều chủ trương giải pháp, giải quyết các vấn đề phức tạp không để hình thành “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn biên phòng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng trong bảo vệ chủ quyền, bảo đảm ANTT trên địa bàn, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng BDBP tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm tra đường biên, mốc quốc giới được 25 buổi/288 lượt cán bộ chiến sĩ; trên biển 23 lượt/23 lượt phương tiện/204 lượt cán bộ chiến sĩ; ngoài ra còn tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa sông, cửa lạch, vùng nước cảng biển. Triển khai 25 tổ, chốt/303 cán bộ chiến sĩ tuần tra lưu động, chốt chặn

trên biên giới, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid -19... Triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống tàu giã cào và hoạt động sử dụng chất nổ, kích điện khai thác trái phép hải sản trên biển gắn với kế hoạch tăng cường đợt cao điểm chống khai thác IUU đạt hiệu quả cao; đã bắt giữ và xử lý 20 vụ/20 phương tiện tàu giã cào đánh bắt sai vùng quy định.

Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay lực lượng BDBP Hà Tĩnh đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 11 chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ gần 15 kg ma túy dạng đá, 11 gói cỏ mỹ, 120 ngàn viên ma túy tổng hợp, 16 kg cần sa khô, gần 6 kg pháo; 25 ngàn khẩu trang, 90 bộ y tế và vận động người dân giao nộp 04 khẩu súng.

Điển hình: ngày 27/3/2020, BDBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh bắt đối tượng Trần Thanh Tri, SN 1991, trú tại xã Duy Ninh, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tang vật thu giữ 5 kg ma túy đá, 30 ngàn viên hồng phiến và 01 xe máy biển kiểm soát, 37M1 - 00919; ngày 15/4/2020, lực lượng BDBP Hà Tĩnh bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển 60.000 viên

ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành chức năng địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đã trực tiếp tham gia cứu nạn 5 vụ, 11 phương tiện với 24 thuyền viên; tham mưu địa phương xử lý 04 vụ, 5 người bị trôi dạt, đuối nước tử vong trên biển. Đặc biệt, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy rừng ở Can Lộc, Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn...

Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BDBP về công tác kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh và phối hợp phòng, chống dịch Covid -19 nơi tuyến đầu biên giới. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thông qua các hoạt động thực tiễn để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, do vậy đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, không xảy ra tình trạng biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Nâng bước





em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tiếp tục đỡ đầu xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, xã Hương Liên, huyện Hương Khê và đã huy động 950 lượt CBCS tham gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Trong công tác đối ngoại Biên phòng, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành hữu quan của nước bạn Lào. Phối hợp cùng lực lượng chức năng bạn đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án về ma túy. Thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo cho nhau tình hình an ninh, trật tự của mỗi bên. Đặc biệt, chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, xây dựng Trạm y tế bản Mạc Phương, huyện Na Cai, tỉnh Khăm Muộn trị giá 2 tỷ đồng theo biên bản ghi nhớ Hội nghị cấp cao của tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Khăm Muộn. Tổ chức lễ đón 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Phát huy hiệu quả chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa

Nhân dân hai nước và lực lượng, bảo vệ biên giới của 2 nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

*Một là*, theo dõi, chỉ đạo nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên 2 tuyến biên giới, tổ chức tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, hệ thống đường biên, cột mốc; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu người phương tiện, hàng hóa tại các cửa khẩu, cảng biển; tàu thuyền ra vào cửa sông, cửa lạch.

*Hai là*, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực SSCĐ; xây dựng kế hoạch thông tin liên lạc trong chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong trạng thái bình thường khẩn cấp theo chỉ đạo của cấp trên và của địa phương.

*Ba là*, triển khai thực hiện Kết luận số 160-KL/TU, ngày 19/3/2020 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án tăng cường cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và giữ chức vụ chủ chốt cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Duy trì có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ, chính sách hậu phương quân đội và tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần - tài chính đảm bảo phục vụ công tác thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ trong mùa mưa bão.

*Bốn là*, nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh phòng, chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chuyên án, vụ án và kế hoạch nghiệp vụ đã xác lập. Tập trung đấu tranh các tội phạm ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; tệ nạn buôn bán người và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Phối hợp làm tốt công tác nắm, quản lý người nước ngoài ra vào hoạt động trong khu vực biên giới và khu kinh tế □



# NGÀNH THUẾ HÀ TĨNH: HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

**ĐINH NHÒ HẬU**   
Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hà Tĩnh



*Đoàn giám sát HDND tỉnh Hà Tĩnh họp chỉ đạo công tác thu ngân sách tại Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh*

**T**hực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế bình quân vào diện các tỉnh

có tăng trưởng cao nhất cả nước; công nghiệp tiếp tục có bước đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động được đa dạng các

nguồn lực cho đầu tư phát triển và đã thu hút được các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài phát triển các dự án quy mô lớn... Tuy nhiên, tác động đến công tác thu ngân sách còn có nhiều khó khăn, thách thức như:



Hạn chế về đầu tư công, thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ thiếu ổn định; một số lĩnh vực đầu tư có nguồn thu lớn chưa có thuế phát sinh; nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản, không có khả năng trả nợ thuế; tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, sự cố môi trường biển, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu ngân sách và các hoạt động khác của ngành thuế.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với thuận lợi là công tác thuế được cả hệ thống chính trị quan tâm và coi trọng, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, nỗ lực của các doanh nghiệp, Nhân dân cùng với sự quyết tâm chính trị cao của toàn ngành nên kết quả thu ngân sách nội địa trên toàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019 đạt 32.628 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Bộ Tài chính giao, hoàn thành kế hoạch HĐND tỉnh giao, bằng 200% so với giai đoạn 2010 - 2014 (số thu tuyệt đối tăng 16.226

tỷ đồng), ở tốp đầu của cả nước về tỷ lệ tăng thu so với kế hoạch và so với cùng kỳ, đưa Hà Tĩnh từ địa phương có số thu tương đối thấp thành tỉnh thuộc diện có số thu ngân sách khá của cả nước, và nhiều năm liền số thu ngân sách của ngành Thuế được bình chọn là một trong 10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh nhà.

Có được kết quả nổi bật nêu trên là nhờ ngay từ đầu nhiệm kỳ, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã luôn quan tâm, coi trọng công tác thu ngân sách với nhiều giải pháp quản lý thuế đồng bộ theo từng thời kỳ nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao một cách hiệu quả nhất, đó là:

Chỉ đạo các đơn vị rà soát các nguồn thu trên địa bàn toàn tỉnh, không để nguồn thu nào ngoài sự quản lý; tăng cường công tác giám sát thanh tra, kiểm tra thuế; giám sát hồ sơ khai thuế nhất là các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại, xây dựng, dịch vụ, rủi ro về hóa đơn; rà soát việc miễn giảm và gia hạn, ưu đãi thuế... nhằm phát hiện và xử lý truy thu các trường hợp phải nộp thuế theo quy định của pháp luật nhưng chưa

tự giác kê khai thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế không đúng quy định. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2019 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 5.224 lượt đơn vị, tổng số tiền truy thu và xử phạt 2.398,899 tỷ đồng; giảm lỗ 664,338 tỷ đồng; giảm khấu trừ 31,060 tỷ đồng.

Công tác quản lý nợ thuế cũng luôn được quan tâm và thực hiện bằng nhiều biện pháp tích cực như động viên, đôn đốc, thuyết phục nộp nợ thuế; phối hợp với các ngân hàng thương mại trích tiền tài khoản, cưỡng chế hóa đơn... Nhờ làm tốt công tác quản lý và thu nợ thuế, trong nhiệm kỳ 5 năm từ 2015 - 2019 đã thu về cho ngân sách 6.711 tỷ đồng tiền nợ thuế, làm tăng thu ngân sách và giảm tỷ lệ nợ thuế của Hà Tĩnh luôn dưới mức trung bình chung của cả nước.

Cùng với công tác thu ngân sách, ngành Thuế Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế nhằm cắt giảm thủ tục hành chính thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp, nêu cao tinh thần





trách nhiệm của người đứng đầu nên đã giảm thiểu được thời gian và chi phí cho người nộp thuế trong việc khai thuế, nộp thuế. Công tác giám sát, kiểm tra việc công khai niêm yết thủ tục hành chính thuế được thực hiện thường xuyên và liên tục. Triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nội bộ của ngành; các ứng dụng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... đã góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, giúp người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế, phí, các khoản thu về đất có liên quan đến các ngành... Để người nộp thuế hiểu và chấp hành kịp thời nghĩa vụ thuế, ngành Thuế Hà Tĩnh đã rất quan tâm và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các chính sách thuế mới đến Người nộp thuế, biểu dương khen

thưởng kịp thời những điển hình trong chấp hành chính sách pháp luật thuế;

Công tác tổ chức sắp xếp bộ máy cũng được ngành Thuế Hà Tĩnh rất quan tâm với mục tiêu tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Kết quả sau sáp nhập giảm từ 13 Chi cục Thuế còn 7 Chi cục Thuế, từ 78 Đội thuế xuống còn 46 đội thuế (giảm 6 Chi cục và 32 đội thuế, giảm 6 chi cục trưởng và 17 đội trưởng) góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả trong hoạt động của ngành.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh luôn chú trọng quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các chủ trương chính sách luôn được Cục Thuế triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chương trình

hành động Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong khi giao tiếp với người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, thiết lập đường dây nóng, tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, viên chức thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và nhắc nhở kịp thời các biểu hiện có thể xảy ra vi phạm trong quản lý; chủ động trong sử dụng nguồn kinh phí được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và định mức chi tiêu nội bộ ngành Thuế.

Từ những kết quả và thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Cục Thuế tỉnh tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của chính quyền các cấp và ngành dọc cấp trên cùng sự đồng hành của người nộp thuế và cơ quan thuế sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh Hà Tĩnh □



# BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THAM MƯU TRIỂN KHAI NHÂN LỰC, PHƯƠNG TIỆN DÂN SỰ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO

LÊ XUÂN LIỆU

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

*Hà Tĩnh có 137km đường bờ biển với 6 huyện, thị xã, 31 xã, phường ven biển. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 4 nghìn tàu thuyền có công suất bình quân đạt trên 40CV trở lên và gần 14 nghìn lao động nghề biển. Trong đó, số lượng tàu có công suất từ 90CV đến dưới 300CV có gần 200 chiếc, từ 300CV trở lên có 97 chiếc. Sản lượng khai thác thủy sản bình quân hàng năm ước đạt 34.000 tấn. Nghề khai thác thủy sản ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng tạo việc làm cho hàng vạn ngư dân, tạo sản phẩm hàng hóa lớn có giá trị xuất khẩu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.*



*Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Ảnh: P.V*

**T**rong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay vẫn đang đứng trước những khó khăn,

thách thức, đặc biệt là những nhân tố mới xuất hiện tác động trực tiếp đến tình hình trên khu vực biển Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực

diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, mất ổn định... Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thực hiện Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị



Đảo Sơn Dương, Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Ảnh: P.V

định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam, cùng với việc đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nghiêm túc Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức ký kết văn bản hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I về việc huy động nhân lực tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam. Đồng thời, phân công giao chỉ tiêu cho UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà đăng ký, quản lý số lượng nhân lực tàu

thuyền, phương tiện dân sự trong diện sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ theo văn bản đã hiệp đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh “Về phân công chỉ tiêu đăng ký, quản lý, huy động nhân lực tàu, thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Cùng với 20 tàu thuyền đã giao cho huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, UBND tỉnh cũng đã giao cho các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh tổ chức đăng ký, quản lý bổ sung 20 tàu thuyền dự phòng cho tỉnh. Nguồn nhân lực, tàu thuyền trong diện sẵn sàng huy

động đã được cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các Đoàn Biên phòng tham mưu cho UBND các cấp rà soát, tiến hành ký kết hợp đồng giữa chính quyền địa phương và chủ phương tiện tàu thuyền, đăng ký quản lý chặt chẽ chất lượng nguồn nhân lực, phương tiện, số điện thoại của chủ tàu, cán bộ đi cùng tàu và cán bộ chỉ huy nhóm tàu bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu và chỉ đạo UBND huyện Nghi Xuân tổ chức diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền đạt kết quả tốt, được cấp trên đánh giá cao. Năm 2019, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ chủ tàu, thuyền trưởng trong diện sẵn sàng huy động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm, chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, năng lực, phương pháp của đội ngũ chủ tàu, thuyền trưởng trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị định 30 và 130 của Chính phủ trên địa bàn Hà





Tỉnh vẫn còn những vướng mắc bởi theo số liệu khảo sát, hiện nay, số lượng tàu thuyền vỏ thép có công suất lớn chiếm tỷ lệ thấp; chủ yếu là tàu vỏ gỗ, công suất nhỏ, đánh bắt ngư trường gần bờ. Hệ thống trang thiết bị trên tàu, nhất là phương tiện thông tin liên lạc còn lạc hậu. Chương trình, nội dung huấn luyện cho lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động theo Nghị định chưa có tài liệu chính thống nên khó khăn cho việc huấn luyện và bồi dưỡng cho nguồn nhân lực. Công tác đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, phương tiện tàu thuyền gặp nhiều khó khăn vì chủ phương tiện có thể bán, chuyển nhượng, cho thuê tàu thuyền. Số lượng lao động trên biển trong diện sẵn sàng huy động có độ tuổi cao, thường xuyên biến động theo mùa vụ. Công tác bảo đảm chế độ, chính sách cũng như kinh phí ngân sách cho hoạt động huấn luyện, diễn tập và huy động còn nhiều bất cập...

Để triển khai có hiệu quả Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ về huy động nhân lực tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, vấn đề có ý nghĩa quyết định đó là thường

xuyên giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của trên đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung, nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam nói riêng thành các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương.

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, tài nguyên thiên nhiên biển, đảo. Thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về chủ quyền biên giới quốc gia, hợp tác nghề cá, các quy định khi hành nghề trên biển. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là ngư dân khai thác trên biển về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cơ quan quân sự các cấp từ tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác đăng ký nhân lực tàu thuyền, phương tiện dân sự trên địa bàn; đánh giá đúng chất lượng nguồn nhân lực, tàu thuyền, phương tiện và địa bàn đánh bắt của tàu thuyền. Thường xuyên liên lạc với các phương tiện để khi có tình huống sẵn sàng liên hệ huy động. Chú trọng phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò của cơ quan Quân sự, Biên phòng các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền rà soát, đăng ký quản lý và tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho đội ngũ chủ tàu, thuyền trưởng, nhân lực đi trên tàu và cán bộ đi trên tàu. Cùng với đó, có cơ chế, chính sách quan tâm chăm lo bảo đảm tốt nguồn lực tài chính cho việc huấn luyện, diễn tập và huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và có chính sách ưu đãi cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt để tham gia đánh bắt xa bờ kết hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với đầu tư trang thiết bị, nhất là thiết bị thông tin liên lạc để tiện hiệp đồng khi huy động cũng như quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam □



# ĐA DẠNG HÓA NỘI DUNG, HÌNH THỨC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH HÀ TĨNH

**NGƯ. TS. TRẦN TRUNG DŨNG**   
Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo



*Đại biểu học sinh và Tổng phụ trách đội huyện Nghi Xuân  
Tham gia Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Lý Tự Trọng*

**T**rong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bằng việc bồi đắp, khắc sâu ý thức về cội nguồn, hiểu biết về truyền thống văn hóa; lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng; giáo dục truyền

thống giúp thế hệ trẻ tự hào, tin tưởng và nhận rõ giá trị của cuộc sống hiện tại, khơi dậy tinh thần yêu nước; nâng cao, ý thức, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện để kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, học sinh, sinh viên rất nhạy cảm với cái mới, cái tiến bộ, chịu ảnh hưởng to lớn của những tác động từ bên ngoài. Bởi vậy, những thay đổi về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở nước ta trong những năm qua, nhất là quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa,



hội nhập quốc tế đã tạo nên những biến động mạnh mẽ trong đời sống tinh thần xã hội, trong đó có thế hệ trẻ. Bên cạnh những mặt tích cực của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; mặt trái của nền kinh tế thị trường có những ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên. Mặt khác, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm tạo ra những diễn biến phức tạp trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống trong đời sống dân tộc. Một bộ phận giới trẻ có biểu hiện sự sa sút về phẩm chất, đạo đức, lệch lạc trong nhận thức và lối sống, có biểu hiện chạy theo những giá trị vật chất đơn thuần, sùng bái cực đoan các giá trị ngoại lai, xa rời, lãng quên các giá trị truyền thống của dân tộc. Chính vì vậy, việc giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ được đặt ra một cách cấp thiết.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) đã chỉ rõ: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách

nhiệm xã hội”. Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tiếp tục khẳng định: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng.”

Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, thời gian qua, Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã tích cực tham mưu xây dựng nội dung, kế hoạch, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020”.

Các nội dung trọng tâm trong giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên được ngành Giáo dục tập trung triển khai đó là: Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Hà Tĩnh; giáo

dục truyền thống yêu nước và tinh thần độc lập dân tộc; giáo dục truyền thống nhân ái, khoan dung; giáo dục truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng; giáo dục truyền thống yêu lao động, sáng tạo, cần cù, tiết kiệm; truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”... Nội dung giáo dục truyền thống được thực hiện trong các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt Đoàn-Đội, diễn đàn, câu lạc bộ trong trường học...

Các trường phổ thông đã tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học các môn học: Lịch sử, Đạo đức và Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng dạy học lịch sử; tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đưa nội dung giáo dục địa phương vào chương trình giáo dục chính khóa và các hoạt động trải nghiệm. Trong đó, gắn giáo dục truyền thống cho học sinh với rèn luyện, phát huy nét đẹp trong cốt cách con người Hà Tĩnh, đó là tinh thần hiếu học, trọng đạo lí, truyền thống yêu quê hương,





đất nước, kiên cường, dũng cảm trong chống giặc ngoại xâm...

Nhiều trường học đã quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục truyền thống, khai thác hiệu quả các di sản của địa phương qua “chương trình dạy học gắn với di sản”. Toàn tỉnh hiện có 459 di tích cấp tỉnh, 78 di tích cấp quốc gia, 02 di tích quốc gia đặc biệt; có 04 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, 82 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Các di sản, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Hà Tĩnh lưu giữ những giá trị to lớn về truyền thống của con người, quê hương Hà Tĩnh, là nguồn tư liệu phong phú, sinh động được các nhà trường phát huy trong giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên. Thực hiện chương trình phối hợp liên ngành Sở GDĐT-Tỉnh đoàn, hàng năm, nhiều liên chi đoàn, liên đội trường học tổ chức lễ kết nạp đoàn, đội, lễ báo công, các hoạt động tri ân tại các di tích lịch sử.

Các diễn đàn, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng như: “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ tự hào tiến

bước dưới cờ Đảng” Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hà Tĩnh”, “Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác”, tọa đàm “Gặp gỡ nhân chứng”, “Nghe Cựu chiến binh kể chuyện”...trở thành sinh hoạt chính trị thường niên, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh.

Hoạt động “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Đền ơn đáp nghĩa*” được các trường học triển khai có hiệu quả thông qua việc tổ chức các chương trình sinh hoạt truyền thống tại các địa chỉ đỏ, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những hình thức giáo dục truyền thống có sức lan tỏa sâu rộng, được nhiều trường học thực hiện đó là các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước. Đặc biệt, nhiều trường học đưa giáo dục văn hóa truyền thống gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh. Tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, nhiều thí sinh tham gia dự thi với các sản phẩm liên quan đến việc bảo tồn và phát huy di tích, lịch sử văn hóa của Hà Tĩnh.

Bên cạnh giáo dục lịch sử địa phương, việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của nhà trường được các đơn vị hết sức quan tâm. Hầu hết, các trường đều có phòng truyền thống, nhiều trường còn quan tâm xây dựng không gian truyền thống ngoài trời (tượng đài, khu vực tưởng niệm, cảnh quan, khuôn viên do các thế hệ thầy trò xây dựng...). Đó vừa là thiết chế vừa là cảnh quan văn hóa góp phần giáo dục đạo đức, lối sống một cách trực quan sinh động, giúp học sinh hiểu biết sâu sắc về lịch sử của nhà trường để các em biết trân trọng, tự hào, thêm yêu trường, yêu lớp, phát huy tinh thần hiếu học, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vươn lên, viết tiếp trang sử tươi đẹp của các nhà trường.

Công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên được quan tâm đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Học sinh, sinh viên Hà Tĩnh không chỉ thông minh mà còn chăm chỉ, hiếu học, biết giữ gìn và phát huy cao đẹp truyền thống quê hương, đất nước. Các em chính là những tấm gương điển hình về lòng yêu nước, ý chí nghị lực, đức tính trung thực, dũng cảm, lòng nhân ái. Nhiều năm liên tục, Hà Tĩnh là tỉnh dẫn đầu cả nước về thành tích chất



lượng giáo dục đại trà với tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT cao, kết quả học sinh giỏi quốc gia, quốc tế tăng cả số lượng và chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục truyền thống cho học sinh còn có những khó khăn nhất định: Một số địa phương, đơn vị chưa coi trọng đúng mức việc giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống nhằm hình thành, hoàn thiện phẩm chất, đức tính tốt đẹp cho các thế hệ học sinh, sinh viên. Nhiều đơn vị chưa cụ thể hóa được nội dung giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên gắn với đặc điểm đối tượng, đặc thù của địa phương, đơn vị. Hình thức, phương pháp tổ chức chưa đa dạng, thiếu hấp dẫn. Việc lồng ghép, “tích hợp” các nội dung giáo dục truyền thống hạn chế về thời lượng do trong chương trình khung phải đảm bảo phân cứng nội dung các môn học, đồng thời phải tích hợp, lồng ghép nhiều nội dung cần thiết khác. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường cũng có những khó khăn nhất định như kinh phí, kinh nghiệm tổ chức, việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong hành trình... Vẫn còn một bộ phận thanh niên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ về

truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, ít quan tâm đến tình hình chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, hạn chế về kĩ năng; nhất là kĩ năng sử dụng mạng xã hội. Một số gia đình chưa quan tâm, thiếu sự phối hợp với nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Chính vì buông lỏng, thiếu kiểm soát, thiếu trách nhiệm của một số gia đình đã khiến không ít bạn trẻ xa rời các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống. Đây thực sự là một trở ngại lớn cho công tác giáo dục giá trị văn hóa truyền thống hiện nay.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục truyền thống trong các nhà trường, trong thời gian tới, Ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Một là*, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; giáo dục truyền thống cho học sinh; tăng cường giáo dục truyền thống qua các hoạt động trải nghiệm gắn với các di tích lịch sử, di sản văn hóa của quê hương Hà Tĩnh.

*Hai là*, phối hợp hiệu quả với Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan phát huy các thiết chế văn hóa, các giá trị văn hóa của địa phương trong

giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên.

*Ba là*, tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên phụ trách công tác đoàn, đội trường học; giáo viên lịch sử, giáo dục công dân về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các nhà trường.

*Bốn là*, nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng...

*Năm là*, tăng cường sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho học sinh.

Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế □



# LỘC HÀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

NGUYỄN THẾ HOÀN 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

*Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Lộc Hà đã tích cực quan tâm, triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), củng cố lòng tin của Nhân dân.*

**N**gay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan thuộc Khối Nội chính tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác nội

chính, PCTN và cải cách tư pháp; tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; nắm tình hình, rà soát các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, phức tạp kéo dài để cho chủ

trương, định hướng giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan Khối Nội chính tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/HU, ngày 02/01/2020 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự năm



Thạch Bằng - Lộc Hà. Ảnh Huy Tùng





2020”; Chương trình số 27-CTr/HU, ngày 28/02/2020 “Công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và PCTN năm 2020”. Đưa công tác kiểm tra, giám sát về PCTN vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát về PCTN ở cấp mình; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2020; kế hoạch về PCTN năm 2020. Phổ biến nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan trong Khối Nội chính tập trung phối hợp với các cấp, ngành giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tham mưu xử lý kịp

thời vấn đề phức tạp không đề bị động, bất ngờ; các cơ quan tổ tụng đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại án. Cùng với việc phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện niêm yết công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân. Chú trọng gặp gỡ trực tiếp và đối thoại với công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải thích, hướng dẫn, giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật các nội dung yêu cầu của công dân... Nhờ đó, đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, hạn chế phát sinh đơn thư và khiếu kiện vượt cấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã tổ chức tiếp 182 lượt/ 412 công dân, nội dung tiếp công dân chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai, GPMB, sự cố môi trường biển và chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19... Tiếp nhận 124 đơn thư; đã giải quyết 51/124 đơn (trong đó, UBND huyện 17/28 đơn; UBND xã 31/89 đơn; cơ quan khác 03

đơn); các đơn còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Thường trực Huyện ủy duy trì nghiêm túc chế độ giao ban với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan trong Khối Nội chính để nghe và cho ý kiến về hướng xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước trên nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo nhưng không làm thay hoặc can thiệp vào hoạt động của các cơ quan chức năng trong PCTN; tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quy định của pháp luật về PCTN, các cơ quan, đơn vị và địa phương đều triển khai, duy trì việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực hoạt động như chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện; dự án đầu tư và mua sắm; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo tinh thần Chỉ thị số 50/CT-TW; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức... Vai trò, trách nhiệm



của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN ngày càng được nâng cao, nhất là sau khi có Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 890-QĐ/TU ngày 05/03/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các vụ việc khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm đã được chỉ đạo xử lý kịp thời. Vì vậy, trong những năm qua, trên địa bàn huyện không phát hiện các vụ việc tham nhũng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; nhất là đối với việc rà soát, bổ sung thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực để thực hiện giao dịch tại Trung tâm hành chính công. Trên cơ sở kết quả rà soát, các văn bản không phù hợp với văn bản cấp trên và tình hình kinh tế - xã hội, chỉ đạo UBND huyện xử lý phù hợp, để bảo đảm các văn bản của HĐND và UBND huyện được ban hành đúng luật và có tính khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, công tác PCTN vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như việc tuyên truyền pháp luật về PCTN chưa thường xuyên;

kê khai tài sản, thu nhập ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, chưa kịp thời so với yêu cầu; việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa cao; một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn yếu trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, chưa xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ, đảng viên có vi phạm; chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN của một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng thời gian quy định...

Trong thời gian tới, huyện Lộc Hà tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong PCTN, Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020...; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch

trong hoạt động mua sắm tài sản công, tài chính ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động, quản lý đất đai, công tác tổ chức cán bộ...; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng theo quy định; nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, tham nhũng... Qua đó, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. □



## THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

# THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

**TRẦN THỊ TRÀ GIANG**

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

**Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng”; thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức đợt thi đua cao điểm từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/8/2020 với 13 nội dung thi đua trọng tâm, triển khai sâu rộng đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn thành phố.**

Sau khi có Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thành phố và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/Th.U của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại năm 2020 - 2021 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính

trị của thành phố và các địa phương, đơn vị.

Với trọng tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thành phố đã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ thành phố và Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh, huy động được gần 400 tỷ đồng, lũy kế huy động nguồn lực hơn

9.300 tỷ đồng. Xây dựng Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phần đầu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh. Các phường đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ khung kế hoạch “phường văn minh đô thị”: Đẩy nhanh tiến độ, xây dựng mới 03 tuyến đường đạt tuyến đường văn minh đô thị; triển khai xây dựng





nhà văn hóa, tổ dân phố mẫu, phân đấu năm 2020 có thêm 10 tổ dân phố mẫu; nâng cao chất lượng tiêu chí gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, duy trì trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (đã tổ chức 90 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, 44 đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn). Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, bổ sung biển số nhà, ngõ, ngách (đã trồng 5953/4815 cây xanh, đạt 123,6% so với kế hoạch). Các xã, phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo xây dựng 14 Khu dân cư kiểu mẫu để hưởng chính sách theo Nghị quyết 123/2018 của HĐND tỉnh. Lũy kế đến nay có 47/47 thôn đã lập, phê duyệt phương án, dự toán xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó, có 17 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Rà soát và lựa chọn 05 ý tưởng sản phẩm tham gia chương

trình OCOP năm 2020 của tỉnh v.v.

Theo đó, các cấp, các ngành, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã đăng ký khởi công, hoàn thành 45 công trình chào mừng Đại hội với nhiều phong trào thi đua thông qua những hành động, việc làm sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội LHPN với các phong trào, hoạt động thiết thực giúp phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình năm không ba sạch”. Hội Cựu chiến binh thi đua “Tuổi cao, trí sáng, mẫu mực nêu gương”, phong trào “CCB gương mẫu”. Công đoàn - viên chức thành phố thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản

xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Tuổi trẻ thành phố với các phong trào “Thanh niên ký tình nguyện”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. LLVT thành phố đẩy mạnh thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, công tác tốt”, “Làm hết việc không làm hết giờ”... Tại các phường, xã, việc thực hiện phong trào thi đua được triển khai quyết liệt, đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức thi đua, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Với nhiều phong trào thi đua thiết thực đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kết thành sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, động lực to lớn, cổ vũ cho sự thắng lợi, thành công của đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII □



## HÀ TỈNH TÍCH CỰC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ MÙA KHÔ 2019 -2020

Trung tá **NGUYỄN ĐĂNG MONG**   
Ban Chính sách - Bộ CHQS tỉnh

**C**ông tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn trăn trở khi còn trên 9000 liệt sĩ chưa biết nơi an táng; tìm kiếm, quy tập đón các anh về với đất mẹ thân yêu là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh nói riêng.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy định số 1893/QĐ-BTL ngày 02/8/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thực hiện một số nội dung chủ yếu về công

tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bồ Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào. Địa hình chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa núi rừng hiểm trở, đi lại tìm kiếm rất khó khăn; nhân chứng đã già, trí nhớ kém, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; qua 21 năm tìm kiếm đến nay các nguồn thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng khó khăn, phong tục tập quán ở nước bạn mỗi vùng khác nhau; trình độ giao tiếp tiếng Lào một số đồng chí còn hạn chế...

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đội quy tập làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, ổn định tổ chức biên chế; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiến hành huấn luyện quân sự, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó, chú trọng bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ tiếng Lào, nắm chắc phong tục tập quán của nước Bạn; phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền, vận động

Nhân dân; phương pháp tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Tổ chức tốt Lễ xuất quân cho Đội quy tập lên đường làm nhiệm vụ bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, với sự chứng kiến và quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành; nhất là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Chiến binh, Sở Ngoại vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh...

Kịp thời động viên, nhắc nhở Đội khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo Đội chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Bồ Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các Bộ tộc Lào cung cấp thông tin, dẫn đường chỉ mộ, giúp đỡ Đội quy tập trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân bạn trên địa bàn, cán bộ, nhân viên cùng ăn, cùng ở và tham gia xây dựng cơ sở chính trị với Nhân dân nơi đóng quân, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 270 lượt người dân, cấp cứu nhiều vụ tai nạn lao động, giúp Nhân dân thu



hoạch mùa; thực hiện tốt công tác dân vận, được Nhân dân địa phương nơi đóng quân tin yêu, sẵn sàng cung cấp nguồn thông tin cho Đội để tiến hành tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ được thuận lợi. Đội đã xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng thành hai hướng và bốn bộ phận. Hướng một: 17 đồng chí thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn huyện Pắc Xan, huyện Pắc Ka Đình. Hướng hai: 13 đồng chí thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn huyện Viêng Thoong; huyện Căm Cốt tỉnh Bo Ly Khăm xay và đến đầu tháng 3 năm 2020 đội tổ chức thành 01 bộ phận 6 đồng chí thực hiện nhiệm vụ (3 huyện Xay Thà Ny; Xăng Thong; Na Xa Thong) thuộc Thủ đô Viêng Chăn. Mùa khô 2019-2020 Đội đã khảo sát, tìm kiếm thông tin, cất bốc và hồi hương về nước được 9 hài cốt liệt sỹ. Sau khi có kế hoạch của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo 515 giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ. Lễ giao, nhận 09 hài cốt liệt sỹ quy tập ở Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolykhămxay được tổ chức chặt chẽ, nghiêm trang, chu đáo phù hợp với phong tục tập quán của 2 nước Việt - Lào. Lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Nậm, huyện Hương Sơn bảo đảm trang nghiêm, chu đáo được

Ban Chỉ đạo 515 Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đánh giá cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2020-2021 cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

*Một là*, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

*Hai là*, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Bộ CHQS tỉnh cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự. Phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa với hai tỉnh bạn.

*Ba là*, rà soát lại tổ chức biên chế của Đội quy tập hiện tại, đánh giá đúng thực chất

năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn; kiểm tra trình độ tiếng Lào từ chỉ huy Đội đến các thành viên của Đội; kiên quyết đưa ra khỏi đội những đồng chí vi phạm về phẩm chất đạo đức, năng lực; vi phạm kỷ luật dân vận, trình độ tiếng Lào hạn chế.

*Bốn là*, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Phòng Chính trị, chỉ đạo về chuyên môn của Ban chính sách đối với đội quy tập. Củng cố, kiện toàn cấp ủy, chỉ huy Đội. Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, học tiếng Lào chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đạt kết quả tốt. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách theo quy định; duy trì nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chính quyền; duy trì nghiêm chế độ theo đúng Điều lệnh Quân đội.

*Năm là*, tổ chức và tiến hành quy tập chặt chẽ, hiệu quả, an toàn. Trên cơ sở thông tin nắm được và tình hình của địa bàn xác lực lượng phương tiện cho phù hợp; mỗi hướng 02 bộ phận, bộ phận khảo sát và bộ phận quy tập. Phối hợp nhân chứng, dẫn đường, địa phương bảo đảm các điều kiện trước khi quy tập. Thực hành quy tập phải chấp hành nghiêm 9 bước theo Quy định 1893/QyĐ- BTL ngày 02/8/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 □





# Có một mùa thu cách mạng

(Tùy bút) **NGUYỄN NGỌC PHÚ**   
Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh

**H**iếm có đất nước nào lại có hai mùa thu như đất nước Việt Nam ta: Mùa thu thiên nhiên và mùa thu cách mạng. Mùa thu xanh thắm đất trời và mùa thu rạo rục lòng người. Mùa thu cách mạng Tháng 8 như một dấu ấn mốc son lịch sử chói lọi, một bản hòa ca âm vang...

75 năm đã trôi qua nhưng mỗi độ thu về chúng ta vẫn cứ ngỡ như đang được sống lại những ngày sôi nổi tung bừng ấy. Những ngày mà nhà thơ Tố Hữu – một thi sĩ, chiến sĩ đã say đắm trong niềm vui *bất tụyệt*: “*Ta đi dưới 4000 năm lịch sử - Hôm nay tràn hoa đỏ nhụy vàng tươi - Ta đi đây với thế kỷ 20 - Mạch suối trẻ trong dòng người vô địch*”. Cảm hứng cách mạng đã thành cảm xúc thi ca, cộng hưởng với muôn con tim cùng chung nhịp đập. Một niềm tự hào về trầm tích lịch sử quá khứ, một niềm hân hoan tin vào tương lai tươi sáng. Tất cả

đã hòa chung tạo nên bản giao hưởng với muôn cung bậc hội tụ lòng người. Cách mạng Tháng 8 là đỉnh cao của cao trào cách mạng qua hai cuộc diễn tập là Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) và Phong trào cách mạng dân chủ (1936-1939). Phải trải qua một chặng đường lịch sử biết bao gian khó, hy sinh; và thời cơ đã đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “*Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta*”. Và kỳ diệu thay chỉ sau 15 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ với 15 năm tuổi đời cùng với lực lượng nhỏ bé của mình khoảng 5000 đảng viên lại tổ chức cách mạng thành công trên khắp đất nước Việt Nam. Thành công này không thể xảy ra nếu chỉ dựa vào số lượng đảng viên ít ỏi mà đến từ sức mạnh của Nhân dân: Các đảng viên cộng sản gắn bó sâu rộng với

quần chúng cùng đồng cảm cộng khổ hiểu được tâm tư của Nhân dân.

Chúng ta đang sống trong không khí những ngày thu thiên nhiên tươi đẹp nhất trong 4 mùa. Và từ đó cứ mỗi độ thu về lòng ta không chỉ đắm sâu hơn những tình cảm thiêng liêng mà còn bùng dậy một sức nghĩ mới, khao khát đổi mới chính mình, đổi mới đất nước. Năng lượng của cách mạng Tháng 8 đã khơi dậy sức mạnh tiềm năng, tiềm ẩn, đã kích hoạt lòng tự hào, niềm tin của mỗi con người đối với đất nước. Một đất nước hình chữ S cuộn chảy qua bao thác ghềnh vừa mềm mại vừa quyết liệt, nhân ái tài hoa như nhà thơ Huy Cận đã khái quát: “*Lung treo gươm tay mềm mại bút hoa*” Một đất nước của thi ca, nhạc họa, của thiên nhiên bốn mùa xanh tươi nắng ấm nhiệt đới. Đất nước ấy giống như một con dê trên bán đảo, lưng tựa dãy Trường Sơn



sừng sững, mặt đối diện với biển Đông sóng gió trụ vững qua bao bão táp. Đất nước ấy, những con người ấy không chỉ làm ra lịch sử mà còn nâng lịch sử lên một tầm cao mới đến với nhân loại. Lịch sử như một dòng chảy lăm lăm khi quanh co uốn khúc, trầm luân nhưng luôn hướng về phía trước như dòng sông hướng về khát khao biển cả. Có những cuộc cách mạng tạo ra bước phát triển nhảy vọt, đem lại sự thay đổi tiến bộ “*Một ngày bằng mấy trăm năm*”. Cách mạng Tháng 8 là như vậy! không chỉ oanh liệt chống ngoại xâm, không chỉ dừng ở việc giành chính quyền mà còn thay đổi sâu sắc cả cơ tầng xã hội, khai sinh ra những con người mới, dân tộc mới. Khái niệm độc lập không chỉ là lãnh thổ, là quyền tự trị là sự lớn mạnh về tiềm năng quân sự mà còn là sự đức kết phát triển hùng mạnh về văn hóa. Một văn hóa Việt Nam của tâm hồn con người Việt Nam từ thiên nhiên đất nước Việt Nam. Như Nguyễn Trãi trong “*Bình Ngô đại cáo*” đã từng tuyên cáo: “*Như nước Đại Việt ta từ trước - Vốn xưng nền văn hiến đã lâu - Núi sông bờ cõi đã chia - Phong tục Bắc Nam cũng khác*”. Âm

vang dòng người cuộn chảy vùng lên cướp chính quyền của Cách mạng Tháng 8 đó là sự cuộn chảy từ tâm thức dân tộc, từ đồng bào ta con Lạc cháu Hồng cùng chung bọc trứng mẹ Âu Cơ. Từ Nam chí Bắc, thành thị đến nông thôn, miền ngược miền xuôi cùng chung ước nguyện: Độc lập, tự do. Âm hưởng bài ca “19/8” của nhạc sỹ Xuân Oanh đắm say lòng người: “*19/8 khi quốc dân căm hờn kêu thét - Tiến lên cùng hò mau diệt tan hết quân thù chung - 19/8 ánh sáng tự do đưa tới - Cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng*”. Trong ký ức của mình nhạc sỹ Xuân Oanh nhớ lại khi ông viết bài hát này là khi cùng hòa cuộn với dòng người trong khí thế sục sôi bùng bùng. Ông vừa đi vừa âm vang cuộn chảy những dòng nhạc đầu tiên viết trên tờ báo cũ. Viết đến đâu ông hát vang đến đó và cả dòng người hát theo ông. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc mới có tên ca khúc ra đời “19/8” lấy tên ngày cách mạng cướp chính quyền ở Hà Nội. Cũng như nhà thơ Tố Hữu viết bài thơ “*Huế tháng 8*” - Một khúc ca trữ tình, lãng mạn độc đáo là khi ông đang đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa ở Huế. Khúc

cuối của bài thơ Tố Hữu đã mượn một thoáng siêu thực để diễn tả một cảnh thực siêu niêm vui bất tuyền dẫn đến cơn say không còn hình ảnh thực nữa mà bay bổng tượng trưng: “*Gió ơi gió hãy làm giông, làm tố - Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi - Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi - Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác - Ôi thiên đường tai miên man lắng nhạc - Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm - Việt Nam ! Việt Nam ! Việt Nam muôn năm!*”. Có một bộ phim truyện khá nổi tiếng tái hiện lại không khí những ngày lịch sử này là “*Sao Tháng 8*”. Hình ảnh ngôi sao vàng không chỉ phấp phới tung bay trên lá cờ quốc kỳ đỏ tươi. Mà sao tháng 8 còn là những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời trong xanh mùa thu. Những ngôi sao như thân phận những con người từ “*Nước Việt Nam từ máu lửa - Rũ bùn đứng dậy sáng lòa*” (Đất nước - Nguyễn Đình Thi). Có thể nói cảm hứng cách mạng tháng 8 là cảm hứng của thời đại nhân lên gấp bội. Ở đây không phải ngẫu nhiên mà có sự giao hòa kỳ diệu của sông núi đất trời, của thắm tươi rạo rục muôn người. Sao tháng 8 là ngôi



sao chỉ đường, sáng đường và xòe ra 5 cánh như biểu tượng cho những tầng lớp công nông liên minh.

Những ngày này khi trở lại thủ đô Hà Nội, đứng trước quảng trường nhà hát lớn trong nắng thu vàng ngọt mật ong dưới những tán cây xanh xòe rộng chấp chới bao mắt lá, tôi hồi tưởng lại cách đây 75 năm sáng ngày 19/8 hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngã đường về đây. Và 10 giờ rưỡi cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của thanh niên tự vệ của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu đã diễn ra. Đại diện Việt Nam tuyên bố: Tổng khởi nghĩa! Những tấm ảnh đen trắng ngày ấy đã lưu danh vào ký ức lịch sử, ký ức của mọi người. Bắc bộ phủ vẫn còn nguyên lớp sơn, cánh cửa vào ra khép mở hằng ngày. Những dấu ấn thời gian ngày nào không thể nào phai được. Lưu giữ ký ức chính là lưu giữ tâm hồn. Lưu giữ tâm hồn chính là lưu giữ sức mạnh tinh thần sức mạnh văn hóa. Tất cả rồi sẽ qua đi nhưng ký ức lịch sử của tâm hồn thì vẫn còn sống mãi. Tôi có dịp trở lại Tân Trào, đứng dưới gốc

đa xòe tán nắng xanh cổ thụ vẫn ngõ còn nghe vọng lại những trang hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp về những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa ở chiến khu Việt Bắc. Đại tướng viết: *“Trước mặt toàn thể đại biểu tham dự đại hội, trước mặt toàn thể bộ đội tập hợp dưới cờ tôi thay mặt ủy ban khởi nghĩa tuyên đọc bản quân lệnh số 1 cho giải phóng quân”*. Từ những chiến sĩ vũ khí thô sơ cho đến những binh đoàn chủ lực hiện đại ngày nay vẫn nguyên vẹn hình ảnh *“anh bộ đội cụ Hồ”*. Nguyên vẹn người chiến sĩ *“từ Nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu”* đã góp phần làm nên thành công cuộc cách mạng Tháng 8 thần kỳ rung trời chuyển đất. Một cuộc khởi nghĩa như trào dâng sóng đỏ cuốn phăng đi tất cả tàn dư của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi trong bài thơ *“Đất nước”* được ông viết từ năm 1946-1954 là cả một sự nghiền ngẫm thấu đáo về sức mạnh nội lực của đất nước. Đó là con người, thiên nhiên và truyền thống lịch sử. Với giọng thơ đậm sâu giàu suy tưởng nhà thơ vẫn không thể nén được tiếng reo vui hồ hởi đắm say của một thi nhân mang tâm hồn nhạc

sĩ: *“Rừng xanh đây là của chúng ta - Núi rừng đây là của chúng ta - Những cánh đồng thơm mát - Những ngã đường bát ngát - Những dòng sông đỏ nặng phù sa”*. Sau 75 năm cách mạng Tháng 8 thành công, con sông Hồng, sông Mẹ, sông cái như thanh gươm cài bên hông thành phố Hà Nội vẫn đỏ nặng phù sa. Phù sa của đất, phù sa của tình người quyện chặt, trĩu lượng phù sa của quá khứ truyền thống lịch sử. Sông Hồng như một biểu tượng của ấm áp đây và tinh khiết thắm đỏ. Đỏ như cả dòng máu bao người con thân yêu ngã xuống để dành độc lập, tự do cho dân tộc. Đỏ như sự hồng hào tươi mới của các công trình xây dựng hôm nay. Sáng thu này đi dọc sông Hồng lòng ta bỗng hân hoan reo ca: *“Tháng 8 mùa thu xanh thắm - Mây nhõn nhõn bay hôm nay trời đẹp lắm - Mây của ta trời thắm của ta - Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”* như nhà thơ Tố Hữu ngày nào. Và đây, một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang thay đổi diện mạo lớn mạnh hằng ngày từ hào khí âm vang mùa thu cách mạng tháng 8 lịch sử... □





# ĐIỂM TIN



Đ/c Trần Báú Hà - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính và đ/c Nguyễn Thị Lê Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khởi chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

## CHI BỘ BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh nhà là mục tiêu chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Trần Quang Nhật - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Đình Trọng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thúy An - Chi ủy viên, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

## KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH THÁNG 7.

- Cơ quan điều tra đã giải quyết: 50 vụ 91 bị can, trong đó: Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 43 vụ 87 bị can; tạm đình chỉ: 5 vụ 1 bị can; Số đang điều tra: 144 vụ 209 bị can.

- Viện kiểm sát đã giải quyết: 40 vụ 78 bị can (truy tố: 39 vụ 74 bị can; trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung : 1 vụ 4 bị can). Kiểm sát xét xử sơ thẩm: 110 vụ 279 bị cáo



(số cũ: 70 vụ 204 bị cáo; phục hồi: 1 vụ 1 bị cáo; số mới: 39 vụ 74 bị cáo). Kiểm sát xét xử phúc thẩm: 50 vụ 67 bị cáo (số cũ: 27 vụ 35 bị cáo; số mới: 23 vụ 32 bị cáo).

- Tòa án hai cấp đã giải quyết: 34 vụ 47 bị cáo sơ thẩm (xét xử); còn lại: 76 vụ 232 bị cáo; hình sự phúc thẩm: đã giải quyết 5 vụ 8 bị cáo; còn lại: 45 vụ 59 bị cáo.

- Ngành Thanh tra thực hiện 53 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 341 tổ chức, cá nhân; phát hiện sai phạm tại 134 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền vi phạm 1.219 triệu đồng (kiến nghị thu hồi 529 triệu đồng, xử lý khác 690 triệu đồng), xử phạt vi phạm hành chính 105 trường hợp với số tiền 614 triệu đồng.

- Toàn tỉnh tiếp 780 lượt người (định kỳ 229; thường xuyên: 551), có 06 đoàn

đồng người. Cấp tỉnh: 173 (định kỳ 43; thường xuyên: 130), có 03 đoàn đồng người. Cấp huyện: 195 lượt người (định kỳ 65; thường xuyên: 130), có 03 đoàn đồng người. Các sở ngành: 69 lượt người (định kỳ 0; thường xuyên: 69). Cấp xã: 343 lượt người (định kỳ 121; thường xuyên: 222).

- Toàn tỉnh tiếp nhận 524 đơn (KN: 59; TC: 34; KNPA: 431), trong đó: Đơn đủ điều kiện xử lý: 421. Số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết 43/51 vụ, tỷ lệ 84,3%.

- Ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý 09 vụ, trong đó: Buôn lậu: 01 vụ; ma túy: 03 vụ; xử lý vi phạm hành chính: 05 vụ, với số tiền 18,5 triệu đồng.

Quản lý thị trường đã kiểm tra 140 vụ, xử lý: 136 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 464,790 triệu đồng. Ngành Kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và xử lý đã bắt giữ, xử lý 16 vụ vi phạm; tịch thu lâm sản 18,58 m<sup>3</sup> gỗ các loại; 6 kg lâm sản khác; tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước: 53,000 triệu đồng.

### TRI ÂN NGÀY 27/7.

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương tại các địa chỉ đỏ: Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị, Ngã Ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Trần Phú và Nghĩa trang Nậm; đồng thời, quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi và tặng quà một số gia đình người có công tại các huyện, thành phố.



Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm hỏi và tặng quà cho gia đình người có công tại huyện Can Lộc





# Lời vọng từ tháng 7

VÕ THỊ VIỆT ANH

Tháng Bảy  
Cha  
ngồi lặng im  
bên ô cửa trống  
Xót xa  
nhớ đồng đội còn để lại máu xương nơi sa  
trận  
Những cơn đau từ vết thương  
gặm nhấm thân gầy.  
Tháng Bảy  
Mẹ  
mắt đục mờ  
cạn khô dòng lệ  
Chạm lần từng ngón tay già nua lên bức  
ảnh trên bàn thờ lặng lẽ  
Khói hương nghi ngút quanh đầu.  
Tháng Bảy  
Chị dâu  
rưng rưng  
mở chiếc rương gỗ rỗng

Mân mê bộ quân phục xanh không còn ám  
hơi chồng  
Radio đầu giường vẫn vang khúc hành  
quân ngày chia tay năm ấy.  
Tháng Bảy  
Người em nhỏ  
lui cui trong chiếc cũ  
cười khô khàn khạc  
Điôxin khiến em mãi mãi trẻ con  
ngờ nghếch  
vô tri  
tật nguyên ghi tội ác chiến tranh.  
Tháng Bảy  
Chúng tôi  
nghiêm trang xếp hàng trong nghĩa trang  
thiêng  
Những vòng hoa dân  
nói thay bao người đến viếng  
Lời tri ân  
từ sâu thẳm trái tim mình!!







# Ngã ba bất tử

Kính tặng hương hồn mười nữ Anh hùng liệt sỹ  
NGUYỄN KIM TRỌNG

Ta trở về đi ngược về phía Hương Khê  
 Chớm Khe Giao rẽ ngang sang Đồng lộc  
 Ven tỉnh lộ chim lú lo chào, hát  
 Tím mùa sim, hương dịu ngọt chân đồi.  
 Sắp đến ngày cúng giỗ các chị tôi  
 Nâng cuối vạt nung bạch đàn sém lá  
 Thông Trọ Voi hỏi điệu buồn khuôn tả  
 Tuổi đôi mươi sao trẻ mãi không già?  
 Ngã ba mười O thi thoảng chuyển xe qua  
 Hồ bom sâu đưa ta về ký ức  
 Mười ngón tay tưa máu bầm, buốt ngực  
 Ba ngày tròn, xé ruột gọi Cúc ơi...!  
 Tân, Xanh, Xuân, Hường, Hợi, Rạng đây rồi  
 Thêm Xuân, Nhỏ với út Hà đủ chục  
 Mảnh giấy vở ghi còn chưa ráo mực  
 Nhớ đóng cửa hầm giùm "tau" với..nha Thao  
 Đêm trăng lu nôi tựa vách chiến hào  
 Viết nhật ký dưới đèn dù pháo sáng  
 Vườn bưởi nhà ai, tiếng đùa vui rộn rã  
 Đóng giả tình nhân ôm ngật ngheo, nói cười.  
 Mới đó thôi đã bốn chín năm rồi  
 Thương chị ra đi chưa một lần hò hẹn  
 Nhớ mười O ánh mắt nhìn bền lễn  
 Giọng hát lưng đồi vang mãi tận ngày nay.  
 Bỏ kết vườn cảnh lúc liú trái trên cây  
 Mẹ hái xuống chờ chị về gọi lại  
 Mái tóc đen cứ mọc dài ra mãi  
 Khói bom thù chẳng ám nổi mùi hương.  
 Dòng sông La hờn khóc một cung đường  
 Nơi các chị đi xa không hẹn ngày trở lại  
 Cho hàng vạn đời sau luôn khắc khoải  
 Với mảnh đất cần, thấm đẫm máu mười O.  
 Bãi Địa mệnh mang, trắng những cánh cò  
 Lượn tìm tổ giữa bạt ngàn hoa lá  
 Tháp chuông ngân, hoàng hôn buông chiều hạ  
 Trầm mặc tiếng lòng, nức nở chuyện hồn trinh.  
 Biên Hòa, ngày 27/6/2017







*Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh*



*Cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tại thành cổ Quảng Trị*





*Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần III, nhiệm kỳ 2020-2025*

*Ảnh - Võ Thảo*

**Bản tin Nội chính Hà Tĩnh mong nhận được ý kiến đóng góp,  
cộng tác của các đồng chí và bạn đọc.**

**BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH**

**Số 6 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh**

**Điện thoại: 0239.369.1979 - Fax: 0239.389.2695**

**Email: [Bantinhoichinhht@gmail.com](mailto:Bantinhoichinhht@gmail.com)**